

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

โดย นายเฉลิม พิริยะไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

.....

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (เพื่อความปรองดองสมานฉันท์) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๗

ตามแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้มีการส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนประการหนึ่ง คือ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อำนวยความเป็นธรรมโดยยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผล และสันติวิธี โดยสามารถวางตัวเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง

เพื่อเป็นการตอบสนองตามแนวนโยบายของรัฐบาล และแนวทางปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยที่ให้บูรณาการงานในพื้นที่ถือเป็นวาระสำคัญของชาติ เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่สามารถดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ไม่แตกแยก ซึ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นเพื่อความแข็งแกร่ง คู่คุณธรรม ตามแบบวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๗) เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ให้ประชาชน และเยาวชนคนไทยรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดี และปลูกจิตสำนึกทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (เพื่อความปรองดองสมานฉันท์) ประจำปี ๒๕๕๗ ให้กับนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต ๘ และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดราชบุรีโดยจัดอบรมเป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๑๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม ถึง ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ค่าอุปกรณ์วัสดุวัสดุและค่าตอบแทนวิทยากร ๕๐๖,๒๗๗ บาท

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำหลักสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

๒. เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มบทบาทของผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการสร้างจิตสำนึกที่ดีร่วมกันของคนในชาติที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปปฏิบัติและเผยแพร่ต่อในครอบครัว

+++++